

Số: 1487/UB

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 1977*

Kính gửi : - Các Quận, Huyện  
- Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố,  
- Các Công ty, các xí nghiệp trực thuộc TW đóng tại thành phố,

Tiếp theo chỉ thị số 147-TTg ngày 28-3-1977 về việc tập trung nguồn hàng trong tay Nhà nước, tiến hành phân phối theo kế hoạch, tăng cường quản lý thu chi tiền mặt và thu chi tài chính tại các tỉnh phía Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 154-TTg ngày 31-3-1977 về việc thu mua vật tư hàng hóa của tư nhân ở thị trường các tỉnh phía Nam, trong đó Thủ tướng Chính phủ có quyết định:

“Các cơ quan trung ương và các địa phương tuyệt đối không được tùy tiện mang tiền mặt ra thị trường để mua vật tư hàng hóa của tư nhân. Bộ Vật tư và Bộ Nội thương cần cố gắng vươn lên để thu mua năm nguồn hàng và phân phối cho các ngành, các địa phương. Trường hợp Bộ Nội thương, Bộ Vật tư và các bộ quản lý vật tư chuyên dùng chưa có loại vật tư hàng hóa cần thiết cho sản xuất và đời sống theo yêu cầu của các ngành và các địa phương thì cần có sự xác nhận của bộ quản lý mặt hàng để cho các ngành và các địa phương được tự mua bên ngoài. Trước khi mua hàng của tư nhân, cơ quan mua hàng cần liên hệ với Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và cơ quan quản lý ngành hàng ở địa phương để có sự hướng dẫn cần thiết về mặt giao dịch, về giá cả”.

Gần đây nhiều cơ quan, xí nghiệp đã gửi hoặc đưa trực tiếp đến Ủy ban nhân dân Thành phố những đề nghị xin rút tiền mặt mua vật tư hàng hóa của tư nhân ngoài thị trường, văn bản đề nghị chưa có đầy đủ thủ tục do chỉ thị Phủ Thủ tướng quy định. Mặt khác nhiều cửa hàng thương nghiệp, vật tư chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc xác nhận cho khách hàng là cửa hàng không có mặt hàng A, mặt hàng B trong sổ mặt hàng của khách đề nghị.

Trên đây là những thiếu sót cần sửa đổi.

Để giúp Ủy ban nhân dân Thành phố có đủ yếu tố nghiên cứu, duyệt cho Ngân hàng Thành phố chi những số tiền mặt thật cần thiết cho cơ quan, xí nghiệp bảo đảm mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ kịp thời cho sản xuất và đời sống, đồng thời để chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố quy định :

1/ Tất cả các công ty, các cửa hàng vật tư, thương nghiệp chuyên doanh đóng tại Thành phố, không kể trực thuộc Trung ương hay Thành phố, đều phải sẵn sàng

xác nhận vào đơn xin mua, hoặc đơn đặt hàng của đơn vị khách hàng là cửa hàng, công ty không có mặt hàng khách xin mua, ghi cụ thể tên từng mặt hàng.

2/ Đơn vị, cơ quan, xí nghiệp muốn trình Ủy ban nhân dân Thành phố văn bản xin xét duyệt được chi tiền mặt phải thực hiện đầy đủ thủ tục. Được các cửa hàng xác nhận không có hàng xin mua, được ý kiến của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố hướng dẫn về giao dịch và giá cả.

Trên đây là những thủ tục cần thiết và là biện pháp không thể thiếu được trong lúc ta cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tiền mặt trong giai đoạn quyết liệt cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC**

**LÊ ĐÌNH NHƠN**